



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามนัย ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นบัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักแล้ว เมื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุวิทย์ ทองชนะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ทองชนะ	ประธานสภา อบต.บางสัก	
๒	นายพิเชษฐ อัครกลับ	รองประธานสภา	
๓	นายจรรยา บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๓	
๔	นางสาวมาลี หล้าหลง	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๔	
๕	นายประมวล ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๖	
๖.	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ลาการประชุม

๑.นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติ มलयงค์	นายก อบต.บางสัก	
๒.	นายประทีป สินธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๓.	นายสวาสดี สะหมาด	รองนายก อบต.บางสัก	
๔.	นางอารี ทองนวล	เลขานุการนายก อบต.บางสัก	
๕.	นางสาวนรินทร์พร สิงเกิด	เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาฯ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๕ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม เลขาธิการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ ได้กล่าวสวัสดิกับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และได้อ่านประกาศอำเภอกันตัง เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ขอลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขาธิการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร สำหรับรายงานการประชุมสภาที่นำมาให้สภาฯ รับรองและเป็นรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก และเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ต่อที่ประชุม และเมื่อสมาชิกจะแก้ไข ก็ให้เสนอแก้ไขต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบขอบคุณเลขาธิการสภาฯ ครับ ที่ได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ขอเชิญครับ หากไม่มีการแก้ไข กระผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้การรับรอง

มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติที่เสนอใหม่

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน ซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท

โครงการนี้ ประชาชนในหมู่ที่ ๑ มีความเดือดร้อน ยิ่งคงเหลือระยะทางจำนวน ๑๕๕ เมตรก็จะสิ้นสุดโครงการแล้ว ขอเชิญเลขาธิการ

นางสาววิไล เกี่ยมณี
เลขาธิการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ คณะบริหาร ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม และแจ้ง
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ดังนี้

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๔,๐๕๖,๑๖๐.๗๙
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๒,๘๐๘.๐๔
สำรองตามระเบียบฯ	
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๓,๓๗๖,๐๙๐.๐๐
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๕,๗๙๖,๓๒๙.๔๐
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๙,๑๗๒,๔๑๙.๔๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ -๕,๓๑๙,๐๖๖.๖๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖,๖๗๓,๗๖๕.๑๓
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๑,๓๕๔,๖๙๘.๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสมข้อ ๙๗
ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
 - (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสม
สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
 - (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใ้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของงบ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้
- ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ขอชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมไว้พิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาธิการที่ได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญคณะกรรมการ

นายโชติ มलयงค์ นายกอบต.บางสัก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมนายโชติ มलयงค์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล บางสัก ๕.๑ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าควน ซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน ซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวรจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ ราคา ปร.๔ ปร.๕ ของอบต.บางสักกำหนด ส่วน รายละเอียดอื่น กระผมให้รองประทีป สิ้นธุ์ประจิม ได้นำเสนอ ครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเชิญรองประทีป สิ้นธุ์ประจิม ครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายกอบต.บางสัก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ขอนำเสนอหลักการและเหตุผลตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ ครับ

หลักการเหตุผล

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายหน้าควนซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไป - มา เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย ในช่วงฤดูในถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ผู้บริหารจึงเสนอโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน ซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ปัญหา ความเดือดร้อน และเพื่อให้การสัญจร ไป-มา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรออกส่งตลาดเพื่อจำหน่าย ชื้อ - ขาย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็น ว่า เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การสัญจรคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
๒. ลดปัญหาฝุ่นละออง
๓. ลดปัญหาอุบัติเหตุ
๔. รักษาชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ขึ้น

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาตามเอกสารที่สมาชิกสภาทุกท่าน กระผม ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณท่านรองประทีป สำหรับโครงการนี้ เหลือระยะทาง ๑๕๕ เมตร ก็จะสิ้นสุด โครงการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ซึ่งรูปแบบรายการ

ประมาณราคาก็ได้ไว้กับสมาชิกแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ขอเชิญสมาชิกอภิปราย และสอบถามได้นะครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย กระทบก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน ซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท

อนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน

ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ท่าน (ประธานสภาฯ)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๒ พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - สิ้นโต๊ะ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ ในโครงการนี้มีระยะทาง ๑๔๔ เมตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ช่วงกลางถนนหัวและท้ายเป็นผิวจราจรลาดยาง ถ้าได้ดำเนินการก็จะสิ้นสุด ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป ลินธุ์ประจิม
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระทบได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียด ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - สิ้นโต๊ะ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - สิ้นโต๊ะ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔, ปร. ๕ ของ อบต. บางสักกำหนด

หลักการเหตุผล

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายบางสัก - สิ้นโต๊ะ หมู่ที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไป - มา เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย ในช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ผู้บริหารจึงเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - สิ้นโต๊ะ หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อให้การสัญจร ไป-มา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่าย ชื้อ - ขาย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็นว่า เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การสัญจรคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
๒. ลดปัญหาฝุ่นละออง
๓. ลดปัญหาอุบัติเหตุ
๔. รักษาชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

กระผมนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา ฯ

สำหรับโครงการนี้ ผ่านมา ๑๐ กว่าปีแล้ว ช่วงบริเวณดังกล่าว มีปัญหาเรื่องเขตทาง ตอนนี้ได้เคลียร์พื้นที่แล้ว และชาวบ้านก็ได้เสนอให้ดำเนินการหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณ โครงการนี้ก็ยังคงโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการ จึงขอให้ทางท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน รายละเอียดแบบแปลนก็อยู่กับท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามกระผมจะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - สิ้นโต๊ะ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา ฯ

๕.๓ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
ขอเชิญคณะบริหาร ครับ

นายประทีป ลินธุ์ประจิม
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียด ตามระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - หน้าควน ซอย ๖ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔, ปร. ๕ ของ อบต. บางสัก กำหนด

หลักการเหตุผล

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไป - มา เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย ในช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ผู้บริหารจึงเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อให้การสัญจร ไป-มา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่าย ซื่อ - ขาย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็นว่า เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การสัญจรคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
 ๒. ลดปัญหาฝุ่นละออง
 ๓. ลดปัญหาอุบัติเหตุ
 ๔. รักษาชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
- ครั้นก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคา ก็ตามเอกสารแนบครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายกระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดจะอนุมัติให้ใช้จ่าย เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน
งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๔ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนาต้นทวย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท ครับสำหรับโครงการนี้ เนื่องจากเดิมวางท่อระบายน้ำแต่น้ำได้กัดเซาะท่อหลุดพัง ไม่สามารถใช้งานได้และตรงจุดบริเวณนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อในการใช้เส้นทางไปยังหมู่ที่ ๕ ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขครับ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป ลินธุ์ประจิม
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียด ตามระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขอยานาต้นทวย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขอยานาต้นทวย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่อง กว้างช่องละ ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔, ปร. ๕ ของ อบต.บางสัก กำหนด

หลักการเหตุผล

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายบ้านนาต้นทวย หมู่ที่ ๑ ไปยัง บ้านทุ่งค่าย หมู่ที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนเส้นทางดังกล่าวใช้ในการสัญจร ไป - มา ไม่ได้ เนื่องจากท่อลอดบริเวณลำห้วยนาต้นทวยชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ ประกอบกับลำห้วยดังกล่าวในช่วงฤดูฝนมีมวลน้ำปริมาณมากทำให้ท่อลอดเดิมชำรุด ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ เป็นถนนที่ช่วยลดระยะทาง ประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนจะทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้บริหารจึงเสนอโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนาต้นทวย หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การสัญจร ไป-มา เป็นไปด้วยความ

สะดวก รวดเร็ว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่าย ซื่อ - ขาย สะดวก รวดเร็วขึ้นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็นว่า เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การสัญจรคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
 ๒. ช่วยลดระยะทาง ประหยัดเวลาในการเดินทาง
 ๓. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
 ๔. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนจะทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ครับโครงการนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขจึงนำเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อไปครั้นรายละเอียดก็ตามเอกสารที่ได้ส่งมอบให้กับสมาชิก

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ โครงการนี้มีความจำเป็นต้องแก้ไขมีประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก สมาชิก ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ซึ่งรายละเอียดแบบแปลนประมาณราคาก็ตามเอกสารครับ ขอเชิญสมาชิกครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายกระผมก็จะขอมติในที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ ช่อง ขอยนาตันทวย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน
งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๕ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนางคล้าย สังกะแก้ว หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียด ในระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนางคล้าย สังกะแก้ว หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนางคล้าย สังกะแก้ว หมู่ที่ ๖ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง หอดังเหล็ก ความสูง ๒๐ เมตร ความจุ ๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔, ปร. ๕ ของ อบต.บางสัก กำหนด

หลักการเหตุผล

ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาพลู และหมู่ที่ ๓ บ้านควนตุงกู บริเวณถนนสายเขาพลู - ควนตุงกู ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประปาหอดังที่มีอยู่เพียงแห่งเดียว และในช่วงฤดูแล้งมี ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในฤดู แล้ง ผู้บริหารจึงเสนอโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนางคล้าย สังข์แก้ว หมู่ที่ ๖ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค ของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็นว่า เป็น ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
๒. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ครับกระผมก็นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ ตาม ระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนางคล้าย สังข์แก้ว หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายกระผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนางคล้าย สังข์แก้ว หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน
งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๖ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย น้ำราบ - นาออก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายสวัสดิ์ สหมาต
รองนายก อบต.บางสัก

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สวัสดิ์ สหมาต รองนายก อบต.บางสัก กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เพื่อ นำเสนอรายละเอียด ระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ - นาออก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ - นาออก หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร ไหล่ทางหินลูกรัง ๐.๕๐ เมตร ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้าย โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔, ปร. ๕ ของ อบต.บางสัก กำหนด

หลักการเหตุผล

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายน้ำراب - นาออก หมู่ที่ ๔ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไป - มา เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย ในช่วงฤดูในถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ผู้บริหารจึงเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำراب - นาออก หมู่ที่ ๔ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อให้การสัญจรไป-มา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่าย ซื่อ - ชาย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็นว่า เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การสัญจรคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
๒. ลดปัญหาฝุ่นละออง
๓. ลดปัญหาอุบัติเหตุ
๔. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ครับกระผมก็นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
รองนายก อบต.๑

ครับ ตาม ระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำراب - นาออก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายกระผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำراب - นาออก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน
งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

๕.๗ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียด ในระเบียบวาระที่ ๕.๗ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔, ปร. ๕ ของ อบต.บางสัก กำหนด

หลักการเหตุผล

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ไป - มา เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย ในช่วงฤดูในถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ผู้บริหารจึงเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อให้การสัญจร ไป-มา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่าย ชื้อ - ขาย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เห็นว่า เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การสัญจรคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
๒. ลดปัญหาฝุ่นละออง
๓. ลดปัญหาอุบัติเหตุ
๔. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ครับ ถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมีฝุ่นล่องในช่วงฤดูแล้งเป็นแหล่งชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข กระทบจึงขอเสนอเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาก็ตามเอกสารที่ส่งมอบให้สมาชิกแล้ว

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ ตาม ระเบียบวาระ๕.๗ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ซึ่งรายละเอียดแบบแปลนประมาณราคาก็ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบดู จะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายกระทบก็จะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก - ป่าแก่ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน
งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๘ ขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุงกู งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้ทำโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุงกูเพื่อขอสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดตั้ง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากท่าเรือที่มีอยู่เดิมเสาสะพานมีความชำรุด เรือเข้าออกลำบาก

ขณะน้ำลงไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ และท่าเทียบเรือแห่งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเกาะมุกด์ เรือประมง ได้ใช้ท่าเรือเป็นจำนวนมาก และเห็นว่าเพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงเห็นความสำคัญและได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดตรังเพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักก็ต้องรับโอนทรัพย์สินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุงกูเพื่อบริหารจัดการต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ในการประกอบของงบประมาณต้องมีมติที่ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ในการให้ความเห็นชอบรับโอน ก็ขอให้ทางที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักพิจารณาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการท่าเทียบเรือควนตุงกู ก็ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ครับ ท่าเทียบเรือควนตุงกูก็ถือว่าเป็นประตูสู่อันต้ามั่นหากมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ท่าเรือในอนาคต กระผมก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม นะครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุงกู งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน
งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอขอเชิญครับ ขอเชิญท่านประมวล ครับ

นายประมวล ทองนวล
ส.อบต.ม.๖

เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน คณะบริหาร กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ เสนอเรื่องการต่อยอดทำฝายชะลอน้ำที่วังเคียน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาพลู เนื่องจากจะเข้าฤดูแล้งแล้วเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก และขอขอบคุณผู้บริหารสมาชิกเจ้าหน้าที่ ที่ได้ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านได้เจริญขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านประมวลครับ สมาชิกเสนอทำฝายชะลอน้ำของ หมู่ที่ ๖ ขอเชิญท่านจรรยา ครับ

นายจรรยา บุญศิริ
ส.อบต.ม.๓

เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน คณะบริหาร กระผมนายจรรยา บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมขอเสนอการแก้ปัญหาเรื่องน้ำก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบประปาในแต่ละจุด ก็อยากฝากทางคณะบริหารสำรวจความเพียงพอของปริมาณน้ำจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างและขอฝากเรื่องถ้ำน้ำที่บริเวณห้องน้ำที่ทำเรือควนตุงกู เนื่องจากจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ใน ช่วงที่น้ำไม่ไหลและเรื่องน้ำไม่เพียงพอเพื่อบริการนักท่องเที่ยว และเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวไม่ทำหรือไม่ มันสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะมีป้ายถาวรอยู่แล้ว

- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจรูญ ครับ ให้สำรวจความเพียงพอปริมาณน้ำก่อนที่จะขุดเจาะนะครับ ป้ายชั่วคราวไม่ได้หรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
- นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ ในเรื่องของการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของ โครงการเป็นการจัดทำตามระเบียบและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนในเรื่องของค่าดำเนินการจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในประมาณราคาแต่ปรากฏในค่าดำเนินงานใน (ค่า Factor F) แล้ว ในส่วนของการจัดทำป้ายในระหว่างนี้ก่อนที่จะดำเนินการทาง อบต.ก็ได้มีหนังสือแจ้งการสำรวจกรณีพิลึกส์เกือบจะทุกโครงการเพื่อแก้ปัญหาหน้าไม่พอและความลึกของบ่อ สำหรับเรื่องถึงน้ำที่ห้องน้ำท่าเรือเดี่ยวจะดูงบประมาณให้คะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ครับสำหรับเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก็ต้องทำ นะครับ เพื่อเป็นไปตามกฎกระทรวงนะครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก
- หมู่ที่ ๖ ท่านประมวล ทองนวล เสนอจัดทำฝายชะลอน้ำ วังตะเคียน หมู่ที่ ๖ สามารถทำได้นะครับ เป็นลำคลองเล็ก ๆ หน้าบ้านนายสมจิตร ลาวเพ็ชร สำหรับการขนส่งอุปกรณ์ ในการดำเนินการเส้นทางก็สะดวกนะครับ รับไว้พิจารณานะครับ เราก้สามารถขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย ช่วงฤดูแล้งน่าจะดี เดือน เมษายนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ น่าจะทำได้ กระผมเองก็เห็นด้วย น่าจะทำเป็นสถานที่พักผ่อนใน หมู่บ้านได้ด้วยนะครับ น่าจะต่อยอดได้ กระผมเห็นด้วยครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองประทีปครับ กระผมเห็นด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติม ขอเชิญนะครับ ขอเชิญ ท่านนายกครับ
- นายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก กระผมขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันช่วยกันพัฒนา หมู่บ้านให้เจริญนะครับ และกล่าวอวยพรปีใหม่
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะครับ ขอเชิญรองสวาสดี ครับ
- นายสวาสดี สหมาตร รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม กระผมนายสวาสดี สหมาตร รองนายก อบต.บางสัก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ให้กับท่าขง ที่ต้อนรับที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรี รองผู้ว่าราชการ และนายอำเภอกันตั้ง สำหรับที่ทำขงหากมองเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ดีของ ตำบลบางสักนะครับ ขอขอบคุณท่านนายกที่ไปช่วยต้อนรับนะครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองสวาสดี ขอเชิญรองประทีป

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต. รองนายก อบต.บางสัก กล่าวววยพรปีใหม่ เราน่าจะจัด อบต.สัญญาจร เดือนละครั้งเพื่อเป็นการ
พัฒนาหมู่บ้าน ผลัดเวียนกันไปให้ครบทุกหมู่ ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ขอขอบคุณท่านรองประทีปครับ มีท่านใดจะนำเรื่องใดเข้าสู่สภา ขอเชิญนะครับ
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมนะครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจรูญ บุญศิริ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวมาลี หล้าหลง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุวิทย์ ทองชนะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล